



วีซ่าผู้มีถิ่นฐานพำนักเดิมอยู่ในประเทศ ออสเตรเลีย(ประเภท 155 และ 157)

ข้อมูลและรายการเอกสารประกอบใบสมัคร (สำหรับประเทศไทย และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

ผู้สมัครขอวีซ่าผู้มีถิ่นฐานพำนักเดิมอยู่ในประเทศออสเตรเลียประเภท 155 และ 157

วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าสำหรับผู้มี/เคยมีสิทธิในการพำนักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย หรือ ผู้ที่เคยถือสัญชาติออสเตรเลีย ที่ต้องการเดินทางออกนอกประเทศและยังคงรักษาสถานะสิทธิในการพำนักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย วีซ่าประเภทนี้อำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติวีซ่า เดินทางเข้าออกประเทศออสเตรเลียได้เป็นระยะเวลา 5 ปี (ประเภท 155) หรือ 3 เดือน (ประเภท 157) นับจากวันที่อนุมัติการขอวีซ่าประเภทนี้ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- เป็นผู้ที่มีสิทธิในการพำนักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย
- เคยเป็นผู้ที่มีสิทธิในการพำนักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย ที่วีซ่าถาวรล่าสุดนั้นไม่ถูกยกเลิก
- เคยเป็นผู้ถือสัญชาติออสเตรเลีย ที่สูญเสียหรือสละสิทธินั้นไป

การเดินทางออกนอกประเทศโดยปราศจากวีซ่าผู้มีถิ่นฐานพำนักเดิมอยู่ในประเทศออสเตรเลียอาจมีผลต่อข้อกำหนดสำหรับการขอสัญชาติ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก: <https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resident-return-visa-155-157>

วีซ่าผู้มีถิ่นฐานพำนักเดิมอยู่ในประเทศออสเตรเลียประเภท 155

ผู้สมัครอาจได้รับการอนุมัติวีซ่าเป็นระยะเวลา 5 ปี ถ้าอยู่ในประเทศออสเตรเลียไม่น้อยกว่า 2 ปีในช่วงเวลา 5 ปีในฐานะผู้ถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือถือสิทธิการพำนักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลียก่อนยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครอาจได้รับการอนุมัติวีซ่าเป็นระยะเวลา 1 ปี ถ้า

- มีความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจ วัฒนธรรม การจ้างงาน หรือ ความสัมพันธ์ส่วนตัว ที่มีประโยชน์ต่อประเทศออสเตรเลีย และ
 - เป็นผู้ถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือมีสิทธิในการพำนักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย ณ เวลาที่เดินทางออกนอกประเทศออสเตรเลียครั้งสุดท้าย และมีเหตุผลที่สมควรและน่าเห็นใจที่ต้องพำนักอาศัยอยู่นอกประเทศออสเตรเลียติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า 5 ปี หรือ

- เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องชาวออสเตรเลีย หรือมีสิทธิในการพำนักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย ในช่วงเวลา 10 ปีสุดท้าย และมีเหตุผลที่สมควรและน่าเห็นใจที่ต้องพำนักอาศัยอยู่นอกประเทศออสเตรเลียเป็นเวลามากกว่า 5 ปี
- เป็นสมาชิกของครอบครัวของผู้ที่ถือวีซ่าผู้มีถิ่นฐานพำนักเดิมอยู่ในประเทศออสเตรเลียประเภท 155 หรือ เป็นสมาชิกของครอบครัวของผู้สมัครที่มีคุณสมบัติจะได้รับการอนุมัติวีซ่าผู้มีถิ่นฐานพำนักเดิมอยู่ในประเทศออสเตรเลีย สมาชิกของครอบครัวนั้นหมายถึง คู่ครอง บุตร(ผู้เยาว์) โดยสายเลือด หรือ ลูกเลี้ยง

วีซ่าผู้มีถิ่นฐานพำนักเดิมอยู่ในประเทศออสเตรเลียประเภท 157

ผู้สมัครอาจได้รับการอนุมัติวีซ่าเป็นระยะเวลา 3 เดือน ถ้า

- อยู่ในประเทศออสเตรเลียแบบถูกต้องตามกฎหมายอย่างน้อย 1 วัน แต่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงเวลา 5 ปี ก่อนยื่นใบสมัคร และ
- เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องชาวออสเตรเลีย หรือมีสิทธิในการพำนักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย และ
- มีเหตุผลที่สมควรและน่าเห็นใจที่ต้องพำนักอาศัยอยู่นอกประเทศออสเตรเลีย

ในกรณีที่ผู้สมัครพำนักอาศัยอยู่นอกประเทศออสเตรเลียติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า 3 เดือน ก่อนยื่นใบสมัคร ผู้สมัครต้องให้เหตุผลที่สมควรและน่าเห็นใจ

กรณีที่ผู้สมัครต้องการรวมบุคคลในครอบครัวเพื่อติดตามในใบสมัครเดียวกัน

ผู้สมัครไม่สามารถรวมบุคคลในครอบครัวในใบสมัครเดียวกัน โดยต้องยื่นใบสมัครขอวีซ่าเป็นรายบุคคล ทั้งต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเป็นรายบุคคลด้วย

การสมัครขอวีซ่า

ใบสมัครออนไลน์

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าออนไลน์ผ่านทาง ImmiAccount ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่เว็บไซต์ <https://online.immi.gov.au/lusc/login>.

การยื่นใบสมัครขอวีซ่าออนไลน์ผ่านทาง ImmiAccount ผู้สมัครจะ**ต้อง**ยื่นใบสมัครพร้อมกับแนบเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาโดยถ่ายโอนข้อมูล (upload) เอกสารทั้งหมดสมัครผ่านทางระบบ**ในเวลาเดียวกัน**

สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC)

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC) ประจำประเทศไทยดำเนินการโดยบริษัท VFS Global ซึ่งทางสำนักงานสามารถทำการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (พิมพ์ลายนิ้วมือ และถ่ายภาพ) ได้ทันทีหลังจากยื่นใบสมัคร ผู้สมัครควรทำการนัดหมายล่วงหน้ากับ VFS Global เพื่อยื่นใบสมัครและเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

กรุงเทพฯ	เชียงใหม่
ชั้น 28, อาคารเดอะเทรนด์ ออฟฟิศ สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	เลขที่ 191, ชั้น 6B, อาคารศิริพานิช ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200

กรุงเทพฯ	เชียงใหม่
(ใกล้รถไฟฟ้าสถานี นานา ทางออกเลข 3) โทรศัพท์: 02 118 7100 อีเมล: info.auth@vfshelpline.com	(ตรงข้าม เมญาช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เชียงใหม่) โทรศัพท์: 02 118 7100 อีเมล: info.auth@vfshelpline.com
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.vfsglobal.com/Australia/Thailand	

การสมัครจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้สมัครที่ประสงค์จะยื่นใบสมัครขอวีซ่าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถส่งใบสมัครทางออนไลน์ผ่านทาง ImmiAccount หรือ วีซ่าบางประเภทสามารถจัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ หรือสมัครด้วยตนเอง ณ ที่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC) ประจำประเทศไทย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมด้านการส่งใบสมัครขอวีซ่าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ที่เว็บไซต์ของ VFS Global ได้ที่ www.vfsglobal.com/australia/Laos.

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบสมัครเพื่อขอวีซ่านี้ ผู้สมัครไม่สามารถขอคืนได้ในกรณีที่ใบสมัครขอวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ รวมถึงกรณีที่ผู้สมัครขอยกเลิกการสมัครด้วยเหตุใดก็ตามในภายหลังจากที่ได้ทำการยื่นใบสมัครแล้ว

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมวีซ่าแต่ละประเภทได้ที่: <https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-pricing-estimator>

เมื่อผู้สมัครทำการยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC) เรียบร้อยแล้ว

ทางสำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่า (AVAC) จะนำส่งใบสมัครมายังสถานทูตออสเตรเลียเพื่อการพิจารณา ทาง (AVAC) จะเป็นผู้ออกใบเสร็จค่าธรรมเนียมและหมายเลข ที่ผู้สมัครสามารถใช้เพื่อติดตามสถานะใบสมัครได้

ระยะเวลาการพิจารณาใบสมัคร

เนื่องจากการพิจารณาใบสมัครขอวีซ่าออนไลน์ดำเนินการโดยสำนักงานในประเทศออสเตรเลีย สำนักงานในประเทศไทยจึงไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสมัครขอวีซ่าออนไลน์ได้

ทางภาครวมของหน่วยงาน มีการประกาศแจ้งระยะเวลาดำเนินการพิจารณาใบสมัครโดยปรับเปลี่ยนรายเดือน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้สมัครทราบโดยคร่าวถึงระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาใบสมัคร ทั้งนี้ ระยะเวลาการพิจารณาใบสมัครยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ปริมาณของใบสมัครที่ได้รับในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว หรือกรณีที่ผู้สมัครมีประวัติที่ซับซ้อน, หรือยื่นใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งระยะเวลาการพิจารณาโดยรวมทั้งใบสมัครยื่นออนไลน์และใบสมัครที่ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

สำหรับระยะเวลาการพิจารณาใบสมัครในปัจจุบัน สามารถอ่านได้ที่

<https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-times>

ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เช่นเดือนกุมภาพันธ์, มีนาคม หรือ เมษายน คือควรรื่นใบสมัครขอวีซ่าอย่างน้อยหนึ่งเดือนล่วงหน้า ก่อนกำหนดวันเดินทาง

โปรดทราบว่าทางสถานทูตไม่สามารถให้ข้อมูลสถานะใบสมัครได้หากยังอยู่ในระยะเวลามาตรฐานของการพิจารณาใบสมัครที่ได้มีการกำหนดไว้

ผู้สมัครไม่ควรดำเนินการใดๆ ที่กำหนดเงื่อนไขการเดินทางก่อนที่จะได้รับการแจ้งอนุมัติวีซ่าเป็นลายลักษณ์อักษร ทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำการเร่งรัดการพิจารณาเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สมัครท่านใดท่านหนึ่งเป็นกรณีพิเศษด้วยเหตุผลที่ผู้สมัครได้ทำการจอง หรือได้ทำการจ่ายค่าเดินทางล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้ว

การยื่นเอกสารที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารฉบับจริง

โปรดอย่าจัดส่งเอกสารฉบับจริง นอกจากจะได้รับการขอจากเจ้าหน้าที่ในบางกรณีเท่านั้น โปรดยื่นสำเนาเอกสารที่ผ่านการรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารใด ๆ ที่มีใช้ภาษาอังกฤษจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยสถาบันการแปลที่ผ่านการรับรอง เอกสารที่ผ่านการรับรองสำเนาถูกต้อง คือ เอกสารที่เจ้าหน้าที่จากสถาบันที่ได้รับการรับรองในประเทศที่ผู้สมัครอาศัยอยู่ลงลายมือชื่อ หรือประทับตรารับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในการรับรองการแปลเอกสารได้ที่ <https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/applying-online-or-on-paper/on-paper/certified-copy>

การเปลี่ยนแปลงสถานะภาพภายหลังการยื่นใบสมัคร

หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะภาพของผู้สมัครหลังจากการยื่นใบสมัครแล้ว ผู้สมัครต้องใช้แบบฟอร์ม 1022 Notification of Changes in Circumstances เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่สถานทูตทราบถึงสถานะภาพใหม่ที่ได้เปลี่ยนแปลงไป

สิ่งที่จะช่วยให้การพิจารณาใบสมัครรวดเร็วขึ้น

ผู้สมัครควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่าได้ยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่สมบูรณ์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาให้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่อาจทำการพิจารณาใบสมัคร จากข้อมูลที่ผู้สมัครได้ยื่นไว้ในใบสมัครเท่านั้น โดยไม่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา

หมายเหตุ: ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า(รวมถึงค่าบริการอื่นใดที่เกิดขึ้น) คืนได้ในกรณีที่ใบสมัครขอวีซ่าได้รับการปฏิเสธ

วีซ่าของประเทศออสเตรเลีย

ข้อมูลของวีซ่าสำหรับผู้เดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ หลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครได้รับการอนุมัติวีซ่า นั้น จะไม่ถูกประทับติดตราลงในหนังสือเดินทาง แต่รายละเอียดของวีซ่าจะถูกบันทึกอยู่ในระบบข้อมูล โดยเชื่อมโยงกับเลขหมายรายละเอียดจากหนังสือเดินทางของผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่า เมื่อผู้สมัครได้รับการอนุมัติวีซ่าของประเทศออสเตรเลียเรียบร้อยแล้ว จะได้รับจดหมายแจ้งผลวีซ่าซึ่งจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของวีซ่า นั้น อาทิเช่น ระยะเวลาของวีซ่า และเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศ ผู้สมัครควรเก็บรักษาจดหมายดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเดินทาง และหลักฐานดังกล่าวจะช่วยให้การตรวจสอบสถานะวีซ่าผ่านทางระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ ที่เรียกว่า **VEVO**

การให้บุคคลอื่นติดต่อกับทางสถานทูตในนามของผู้สมัคร

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศออสเตรเลีย กำหนดให้แผนกวีซ่าไม่สามารถตอบคำถามจากบุคคลที่ไม่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สมัคร ซึ่งรวมถึงผู้ที่ให้การสนับสนุน (สปอนเซอร์) ใบสมัครด้วย หากผู้สมัครประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นติดต่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับใบสมัครแล้วนั้น ผู้สมัครจะต้องระบุการมอบอำนาจโดยลงนามให้แก่บุคคลนั้นในแบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าได้โดยช่องทางต่อไปนี้

- กรอกฟอร์ม 956 หรือ 956A ซึ่งต้องลงลายมือชื่อ ทั้งจากผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
- แจ้งเจ้าหน้าที่ทางอีเมล หรือทางจดหมาย ระบุชื่อทั้งผู้สมัครและผู้ที่ต้องการแต่งตั้งให้ดำเนินการรับทราบแทน

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแต่งตั้งบุคคลอื่นอ่านได้ที่: <https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview>

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแต่งตั้งเอเจนท์อ่านได้ที่: <https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/using-a-migration-agent>

รายการเอกสารประกอบใบสมัคร:

ในการสมัครขอวีซ่า ผู้สมัครจะต้องให้เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา เอกสารบางชนิดอาจใช้เวลาในการจัดหา ซึ่งผู้สมัครต้องเตรียมการให้พร้อมนำส่ง ทางเจ้าหน้าที่สามารถทำการพิจารณาโดยใช้เฉพาะเอกสารที่ได้นำส่งมาแต่เบื้องต้นเท่านั้น ฉะนั้นเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง ควรเตรียมเอกสารให้พร้อมพิจารณา

รายการเอกสารที่ได้รับระบุไว้ รวมถึง เอกสารส่วนตัว ข้อมูลด้านสุขภาพ และประวัติอาชญากรรม จำเป็นในการประกอบการพิจารณาใบสมัคร

ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจทำการขอเอกสารหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สมัครในภายหลัง

เมื่อยื่นใบสมัครออนไลน์ ผู้สมัครควรต้องแนบเอกสารโดยถ่ายโอนข้อมูล (upload) ทาง ImmiAccount กรณีที่ต้องการนำส่งเอกสารประกอบเพิ่มเติมสามารถทำได้โดยเข้าไปในระบบ ImmiAccount ในหน้าข้อมูลเดิมของผู้สมัคร จะมีสัญลักษณ์ "แนบเอกสาร" ทางด้านบนขวามือ ซึ่งผู้สมัครสามารถกดเลือก เพื่อแนบเอกสารส่งเพิ่มเติมได้ โดยขนาดไฟล์ข้อมูลที่จัดส่งห้ามเกิน **5 MB**

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอ่านได้ที่ <https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/applying-online-or-on-paper/online>

ในกรณีที่ได้อื่นใบสมัครที่ AVAC หากได้รับการขอเอกสารเพิ่มเติมทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบถึงวิธีการนำส่งเอกสาร

ผู้สมัครที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงเวลา 5 ปี ในฐานะผู้ถือสิทธิการพำนักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย

- ❑ แบบฟอร์ม 1085 สำหรับวีซามีถิ่นฐานพำนักเดิมอยู่ในประเทศออสเตรเลีย โปรดกรอกเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร
- ❑ ชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมรายบุคคลอ่านได้ที่ <https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-pricing-estimator>.
- ❑ ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ/ สกุล อย่างเป็นทางการ ในกรณีมีการเปลี่ยนหลังจากวีซ่าถาวรล่าสุด
- ❑ หลักฐานของวีซ่าถาวรล่าสุด

ผู้สมัครที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียอย่างน้อย 1 วัน แต่ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงเวลา 5 ปี ในฐานะผู้ถือสิทธิการพำนักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย

- ❑ เอกสารทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้น และ
- ❑ เอกสารแสดงถึงความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจ วัฒนธรรม การจ้างงาน หรือ ความสัมพันธ์ส่วนตัว กับประเทศออสเตรเลีย
- ❑ เอกสารระบุรายละเอียดของหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อประเทศออสเตรเลีย
- ❑ ตัวอย่างเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจ กับประเทศออสเตรเลีย
 - ❑ รายงานบริษัทที่ระบุบทบาท และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
 - ❑ รายงานทางด้านธุรกิจ
 - ❑ ข้อตกลงเรื่องการร่วมหุ้น หรือลงทุนร่วม
 - ❑ สัญญาที่ผู้สมัครลงนาม
 - ❑ บันทึกทางธุรกิจ หรือส่วนตัว

- ❑ ตัวอย่างเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม กับประเทศออสเตรเลีย
 - ❑ สิ่งพิมพ์เผยแพร่ที่เขียนโดยผู้สมัคร
 - ❑ สัญญาต่าง ๆ
 - ❑ หลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมทางด้านวัฒนธรรม
 - ❑ บทความในหนังสือพิมพ์ที่กล่าวถึงผู้สมัคร
 - ❑ โปรแกรมการแสดงผลที่ระบุถึงการแสดงทางด้านศิลปะ หรือวัฒนธรรมของผู้สมัคร
- ❑ ตัวอย่างเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ทางการจ้างงาน กับประเทศออสเตรเลีย
 - ❑ จดหมายเสนอการจ้างงาน
 - ❑ สัญญาจ้างงาน
 - ❑ เอกสารทางการ
 - ❑ ประกาศนียบัตร
 - ❑ หลักฐานการเป็นพนักงาน หรือบัตรผ่าน
- ❑ ตัวอย่างเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ส่วนตัว กับประเทศออสเตรเลีย
 - ❑ ใบสูติบัตร ใบสัญญาชื้อออสเตรเลีย หลักฐานการเป็นผู้ถือวีซ่าถาวรในประเทศออสเตรเลีย ของบุคคลในครอบครัวที่พำนักอาศัยในประเทศออสเตรเลีย
 - ❑ หลักฐานแสดงการเข้าเรียนของบุตรในประเทศออสเตรเลีย เช่น รายงานจากโรงเรียน
 - ❑ หลักฐานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัคร และบุคคลในครอบครัวที่พำนักอาศัยในประเทศออสเตรเลีย
 - ❑ หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินในประเทศออสเตรเลีย เช่น rates notices
 - ❑ สัญญาต่าง ๆ

ผู้สมัครที่พำนักอาศัยอยู่นอกประเทศออสเตรเลียเป็นเวลามากกว่า 5 ปี

- ❑ เอกสารทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้น และ
- ❑ เอกสารระบุเหตุผลที่สมควรและน่าเห็นใจที่ต้องพำนักอาศัยอยู่นอกประเทศออสเตรเลียเป็นเวลามากกว่า 5 ปี

ผู้สมัครที่เป็นสมาชิกของครอบครัวที่มีหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ถือวีซ่าผู้มีถิ่นฐานพำนักเดิมอยู่ในประเทศออสเตรเลียประเภท 155 หรือ 157

- ❑ หลักฐานที่แสดงความสัมพันธ์ปัจจุบัน
- ❑ สำเนาเอกสารวีซ่าผู้มีถิ่นฐานพำนักเดิมอยู่ในประเทศออสเตรเลียประเภท 155 หรือ 157 ของหัวหน้าครอบครัว รับรองถูกต้อง หรือ หลักฐานแสดงว่าครอบครัวได้ยื่นใบสมัครขอวีซ่าผู้มีถิ่นฐานพำนักเดิมอยู่ในประเทศออสเตรเลียประเภท 155 หรือ 157

กระทรวงกิจการภายใน

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ

www.thailand.embassy.gov.au